

Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng lớn nhất năm 2024

08:38 05/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày hội tuyển dụng - Vietjet Sky Career Day sẽ được diễn ra ngày 7/9 tại Vietjet Plaza - 60A Trường Sơn, phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Vietjet chào đón tất cả các ứng viên mong muốn gia nhập Vietjet - Hãng hàng không nhiều năm liền được vinh danh là "nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Ngày hội tuyển dụng - Vietjet Sky Career Day được tổ chức nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng đường bay của Vietjet. Theo đó, Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn trẻ và các ứng viên có ước mơ chinh phục bầu trời.



vietjetAir.com

VIETJET'S SKY CAREER DAY
FLY INTO THE FUTURE WITH VIETJET

Phòng vấn trực tiếp:

- Phi công
- Tiếp viên hàng không
- Nhân viên mặt đất
- Thợ máy
- Khối văn phòng

và nhiều vị trí khác tại Vietjet

Quét mã để ứng tuyển online

Thời gian: 9:00 AM | 07/09/2024
Địa điểm: Lầu 2 - Vietjet Plaza
60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

The poster features a vibrant background with a Vietjet airplane flying through a stylized sky. In the foreground, a group of Vietjet staff members, including a pilot in uniform, cabin crew, and ground crew, are smiling and giving thumbs up. The overall color scheme is dominated by red and yellow, reflecting the Vietjet brand colors.

Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng lớn nhất năm 2024.

Theo dự kiến trong ngày hội tuyển dụng quy mô lớn nhất năm 2024 của Vietjet sẽ thu hút gần 1.000 ứng viên tiềm năng đến từ Việt Nam và các nước. Vietjet chào đón tất cả các ứng viên mong muốn gia nhập Vietjet - Hãng hàng không nhiều năm liền được vinh danh là "nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Nếu bạn mơ ước trở thành phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ hành khách, kỹ sư,

thợ máy, hay bất kỳ vị trí nào tại Vietjet, sự kiện này chính là cơ hội vàng để bạn khám phá, thể hiện bản thân và phát triển.

Tại Vietjet Sky Career Day, các ứng viên sẽ có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung tại Vietjet, tham gia hỏi đáp, cũng như hòa mình vào các mini game và nhận quà tặng hấp dẫn, thú vị. Đặc biệt hơn, các bạn sẽ được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, đại diện từ Vietjet và gặp gỡ các phi công, tiếp viên hàng không như cơ phó Võ Hồng Hạnh, cơ phó Bùi Thanh Hà (Hacoi), tiếp viên trưởng Hoàng Minh Quý,...

Các ứng viên còn được tham dự các talkshow, lắng nghe chia sẻ của đại diện Vietjet với bề dày kinh nghiệm trong ngành hàng không, và nhận được tư vấn hướng nghiệp từ phòng nhân sự của hãng.

Là hãng hàng không toàn cầu có mạng bay rộng khắp, Vietjet không ngừng mang đến cơ hội việc làm với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cũng như cơ hội thăng tiến trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Vietjet Sky Career Day mở ra cho các ứng viên trải nghiệm, tiếp cận gần hơn với cơ hội được làm việc trong ngành hàng không, hiện thực hóa giấc mơ chinh phục bầu trời.

Được biết, với các vị trí tiếp viên hàng không, phi công, nhân viên mặt đất, nhân viên kỹ thuật, ứng viên cần tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi từ 18 trở lên. Với khối văn phòng, ứng viên cần tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc có bằng cấp chuyên môn phù hợp.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietjet-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-lon-nhat-nam-2024>